

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๕๘



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งประเภทวิชา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กรรมการปกครองแจ้งว่า คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ได้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์ ประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบ ทั้งนี้ กำหนดดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ และกำหนดการพิจารณาเค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายบุคคล ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล สำหรับสถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรรมการปกครอง <https://multi.dopa.go.th/dopaperson> อีกครั้งหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ว ๓๖๖๗

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



<input checked="" type="radio"/> ปค.	(๗)
<input type="radio"/> ผ.ค.ม.	()
<input type="radio"/> กง.	()
<input type="radio"/> นิติกร	()

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ ๕๖๓๐
วันที่ - ๕ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา

ตามที่ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จึงได้มีประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอความร่วมมือ ที่ทำการปกครองจังหวัดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ข้าราชการในสังกัดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์ของ กจ. ที่ <https://multi.dopa.go.th/dopaperson> "หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์" รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน

โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๑-๙๖๐๒



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีประกาศลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรับสมัครในระหว่างวันที่
๒ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่ง อ.ก.พ. กรมการปกครอง ที่ ๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
และมติคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗
จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการประเมินบุคคลฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศฉบับนี้
หรือคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล สังกัด ไม่ถูกต้องให้นำหลักฐานแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง ติดต่อบริษัท
อัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ด้วยตนเอง หรือติดต่อทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๒๒๑-๙๖๐๒ ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี

โดยที่การสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลฯ ในครั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลด้วยตนเอง ดังนั้น กรมการปกครองจึงขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนรายชื่อผู้สมัครสอบ
ที่ขาดคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัคร
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานปกครอง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกจากประกาศนี้ ไม่ว่าในขณะหรือภายหลังการสมัครเข้ารับการประเมิน
บุคคลฯ เสร็จสิ้นแล้ว

๒. กำหนดการประเมินบุคคล

คณะกรรมการประเมินบุคคลฯ กำหนดดำเนินการประเมินบุคคลฯ ดังนี้

(๑) ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) ดำเนินการพิจารณาเค้าโครงผลงาน ข้อเสนอแนวความคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน
และความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

ทั้งนี้ จะดำเนินการประเมินบุคคลฯ ข้างต้น ณ กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล สำหรับ
สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสอบฯ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
<https://multi.dopa.go.th/dopaperson> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” อีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร)

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๗